

25-26ก.ย. ชนชยะพิชลดต2

หนักรวม100ต้น พันต.โคกสะอาด ดีเดย์ 25-26 ก.ย. ชนชากชยะ พิชออกจาก ◆ อ่านต่อหน้า 11

ชยะพิช □ ต่อจากหน้า 1

ด.โคกสะอาด จ.กาฬสินธุ์ อีก 100 ต้น ก่อนส่งทำลายที่สระบุรี ขณะที่ชาวบ้านรอบพื้นที่วอนสาธารณสุขจังหวัด ส่งทีมแพทย์ตรวจสุขภาพย้ายสดกลืนเห็บในวันจากการลอกเผาชยะพิชมานานกว่า 20 ปี แต่ไม่มีใครสนใจตรวจสุขภาพตัดพ้ออย่างมองเป็นแค่คนชายขอบของสังคม ส่วนชาวบ้านปลามา จ.สุพรรณบุรี วอนเก็บของกลางชยะพิชให้ดีกว่านี้ เหตุยังถูกวางตากแดดตากฝนเหมือนเดิมจนชาวบ้านหัววินิดก ขณะที่อุตสาหกรรมจังหวัดระบุรีอีก 2 สัปดาห์รู้ผลตรวจตัวอย่างเ้ารอบโกดังมีสารพิษเจือปน จนกระทบนาข้าวรอบข้างหรือไม่

จากกรณีหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เกาะติดการแก้ปัญหาชยะพิชอีเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จนหลายหน่วยงานเร่งหาทางแก้ไข สั่งระงับการนำเข้าชยะดังกล่าวอย่างเข้มงวด โดย จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับบริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจุดเผาชยะอีเล็กทรอนิกส์จากบ่อชยะ ในพื้นที่ ด.โคกสะอาด อ.เมืองชัยกว่า 50 ต้น เพื่อนำไปทำลายที่โรงงานกำจัดชยะอีเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และถูกหลักวิชาการ ใน จ.สระบุรี เป็นลดแรก นอกจากนี้ชาวบ้านในชุมชนที่ประกอบอาชีพคัดแยกชยะอีเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก รวมทั้งตำบลใกล้เคียงต่างเรียกร้องให้สร้างเตาเผาชยะอย่างถูกวิธี ขณะเดียวกัน ชาวบ้านใน ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ได้ออกมาร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายชยะอีเล็กทรอนิกส์ของกลางออกจากพื้นที่ หลังถูกวางทิ้งตากแดดตากฝนนานนับเดือน เนื่องจากกลัวฝนชะสารพิษไหลลงพื้นที่นาข้าว ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

ความลับหน้าเมื่อวันที่ 9 ก.ย. นายวิจิตร มุลเอก นายค อดต.โคกสะอาด กล่าวว่า หลังจากวันที่ 6 ก.ย. ที่มีการขนย้ายชยะชยะพิชออกไปเป็นลดแรก 50 ต้น ชาวบ้านและชุมชนมีความมั่นใจในแนวทางแก้ไขปัญหาชยะอีเล็กทรอนิกส์ของ คสจ.และรัฐบาลเป็นอย่างมาก ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพคัดแยกชยะอีเล็กทรอนิกส์ 154 รายนั้น ยินดีจะให้ความร่วมมือกับทางอำเภอเมืองชัย ในการที่จะขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคัดแยกชยะอีเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ส่วนปัญหาการลักลอบเผาชยะอีเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นจนมีผลกระทบต่อหมู่บ้านอื่น ที่หลายฝ่ายวิตกกังวลนั้น เมื่อภาครัฐ และ คสจ.เข้ามาแก้ไขปัญหาก็พร้อมจะปฏิบัติตามกติกา และตามข้อกำหนดเพื่อไม่กระทบต่อการประกอบอาชีพ หรือส่งผลข้างเคียงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ด้านนายอัยการ ภูถาวร อดีตนายค อดต.หัววัง อ.ยางตลาด กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านพื้นที่โดยรอบ ด.โคกสะอาด อ.เมืองชัย ในรัศมี 3-5 กม.ได้รับผลกระทบจากการลักลอบเผาชยะชยะอีเล็กทรอนิกส์ ตลอด 20 กว่าปี ที่ผ่านมามีคือไม่มีเตาเผาชยะ และหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพก็ไม่สนใจเท่าที่ควร จึงสนับสนุนให้มีเตาเผาที่ได้มาตรฐาน เพราะไม่มีใครอยากอยู่อย่างตายผ่อนส่ง เพราะต้องสูดดมควันพิษรวมทั้งกลิ่นต่าง ๆ สะสม กรณีที่จะให้สำนักงานอุตสาหกรรม หรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ เข้ามารับผิดชอบเรื่องสุขภาพคงจะไม่ใช่ ต้องให้นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ออกคำสั่งให้แพทย์มาตรวจสุขภาพชาวบ้านชุมชนใกล้เคียง เพราะอาจมีสารพิษตกค้างในกระแสเลือด อีกทั้งขณะ

นี้ก็มีลูกหลานป่วยเป็นโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ และโรคอื่น ๆ ตามมา จึงอยากให้เข้ามาตรวจเช็คสุขภาพให้ชาวบ้าน 3 ตำบล และชุมชนใกล้เคียงอย่างทั่วถึงด้วย เพราะจุดที่ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว แต่ชาวบ้านในจุดที่ได้รับสารพิษนั้นจะทำอย่างไร หรือจะมองแค่เป็นกลุ่มคนชายขอบของสังคมเท่านั้น

ขณะที่ นายพิชิต สมบัติมาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังจากขนย้ายชยะชยะอีเล็กทรอนิกส์จากบ่อบำบัดชยะของ อดต.โคกสะอาด ไปเมื่อวันที่ 6 ก.ย. จำนวน 50 ต้น จากทั้งหมด 320 ต้น และเหลืออีก 270 ต้นนั้น นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้ให้แนวทางดำเนินการไว้ คือประสานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อทำการขนย้ายชยะชยะอีเล็กทรอนิกส์ในบ่อชยะของ อดต.โคกสะอาด ออกไปอีกจำนวน 100 ต้น ในวันที่ 25-26 ก.ย. โดยจะมีรถขนส่งจากเอกชนที่เข้ามาทำซีเอสอาร์เพื่อนำชยะไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายและวิชาการ ที่โรงงานกำจัดชยะอีเล็กทรอนิกส์ใน จ.สระบุรี

ส่วนที่ จ.สุพรรณบุรี นายวีระ หวลนุดดา นายค อดต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า กล่าวถึงกรณีปัญหาชยะอีเล็กทรอนิกส์ของกลางที่ถูกจับกุมและอายัดไว้ที่โกดังเลขที่ 65 หมู่ 3 ต.มะขามล้ม ตั้งแต่เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา จนชาวบ้านกลัวจะกระทบกับนาข้าวว่า รู้สึกกังวลเรื่องชยะพิชของกลางที่อยู่ในพื้นที่ แต่ทราบว่ายังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จนกว่าคดีจะสิ้นสุด จึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องหาวิธีจัดเก็บให้ดีกว่านี้ ไม่ใช่ปล่อยให้ตากแดดตากฝน เพราะจากการเข้าไปตรวจสอบพร้อมกับสาธารณสุขจังหวัด ยังได้กลิ่นเหม็นจนรู้สึกมีน้ีระระ น่าจะหาผ้าใบมาปกคลุมให้มิดชิด เพราะตอนนี้ชาว

บ้านในพื้นที่กังวลมาก อยากให้เคลื่อนย้าย
ออกไปโดยเร็วที่สุด

ด้านนายสมพร ทองคำ หัวหน้ากลุ่ม
โรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรม
จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า หลังส่งตัวอย่างน้ำ
บริเวณโดยรอบโกดังไปตรวจสอบที่ จ.ราชบุรี
นั้น ขณะนี้ยังไม่ทราบผล เนื่องจากค่าบางตัว
ยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ ต้องส่งต่อไปตรวจ
ที่อื่น คาดว่าน่าจะรู้ผลไม่น่าจะเกิน 2 สัปดาห์
ว่าจะมีสารพิษเจือปนในน้ำหรือไม่ ส่วนกรณี
ที่ชาวบ้านหว่นวิตกเรื่องขยะของกลางที่ถูก
วางตากแดดตากฝนนั้น ได้ประสานให้ล้าม
ชาวเมียนมา ซึ่งเป็นผู้ดูแลแทนเจ้าของโกดัง
รีบดำเนินการแล้ว.